

## **THÔNG BÁO**

### **Về hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa năm 2022; Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 10/6/2023 của HĐND huyện Tủa Chùa về nội dung, thời gian tổ chức và phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XXI. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tủa Chùa tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong huyện như sau:

#### **I. CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN**

##### **1. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật**

Trong sáu tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành huyện; sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên. Công tác Mặt trận các cấp trong huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các tổ chức thành viên, các lực lượng nòng cốt ở cơ sở đã kịp thời nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng nhân dân, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm, các phần tử xấu lợi dụng thăm thân để tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, mê tín dị đoan...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc chấp hành và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2023. Ban hành các văn bản, hướng dẫn MTTQ cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền năm 2023 với nhiều hình thức khác nhau như qua các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố ... Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, chấp hành chính sách, pháp luật với 540 người tham gia.



Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, giải quyết việc làm, bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện trước, trong, sau tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trong năm... Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tích cực vận động Nhân dân phát hiện, tố giác tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên, thanh niên khám tuyến nghĩa vụ quân sự và phối hợp tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023... Phối hợp với Ban Dân vận, hội Phụ nữ, đoàn công tác tham gia tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành phương án thu hồi đất tại thôn Là Xa, xã Tả phìn; triển khai thực hiện các chương trình như: Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới 2023...; tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Dân tộc, Ngân hàng CSXH huyện.

## **2. Công tác giám sát và phản biện xã hội**

### *2.1 Công tác giám sát*

Để thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức hiệp thương, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2023. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì thực hiện 02 cuộc giám sát (dự kiến trong quý III và IV)<sup>1</sup>; Các đoàn thể giám sát 04 cuộc (gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện đoàn và Liên đoàn lao động huyện mỗi đơn vị 01 cuộc). Đồng thời hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã thực hiện giám sát thông qua Ban GSĐTCCĐ, Ban TTND. Trong 6 tháng, Ban TTND đã tổ chức 16 cuộc giám sát; Ban GSĐTCCĐ thực hiện 7 cuộc giám sát, các cuộc giám sát không có kiến nghị sau giám sát.

Phối hợp tham gia 02 cuộc giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện và Thường trực HĐND huyện; tham gia 01 cuộc kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm và phối hợp với viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát 01 cuộc về việc tạm giam, tạm giữ và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an huyện Tòa Chùa.

### *2.2. Công tác phản biện xã hội*

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chưa tổ chức được các cuộc phản biện, việc phản biện chủ yếu mới dừng lại ở việc tham gia góp ý các văn bản (dự thảo) của một số cơ quan, đơn vị hoặc tại các cuộc họp của T.T HĐND, UBND huyện.

---

<sup>1</sup> Kế hoạch số 85/KH-MTTQ-BTT ngày 25/4/2023 về Giám sát việc cán bộ, đảng viên đang công tác tại các xã, thị trấn về thực hiện trách nhiệm của đảng viên công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch số 86/KH-MTTQ-BTT ngày 26/4/2023 về giám sát việc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025.



Ngoài tổ chức phản biện xã hội, MTTQ Việt Nam các cấp đã tham gia đóng góp ý kiến vào 3 dự thảo Luật, văn bản của Trung ương, của tỉnh.

### **3. Hoạt động phối hợp tiếp xúc cử tri**

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri cho các tổ đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước các kỳ họp HĐND các cấp; chú trọng việc theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, đảm bảo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ năm khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và hội nghị tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu HĐND cấp huyện, xã trước kỳ họp giữa năm. Tham mưu thành phần tham dự hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến tham gia xây dựng luật. Kết quả có 110 đại biểu, cử tri tham dự với 15 ý kiến tham gia vào các nhóm vấn đề đầu tư phát triển kinh tế, khó khăn của Nhân dân, kiến nghị về chế độ chính sách, về thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia... Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND huyện 17 điểm với 680 cử tri, ghi nhận 87 ý kiến, các ý kiến, kiến nghị của cử tri cơ bản đều được các Tổ đại biểu HĐND, lãnh đạo UBND các cấp trao đổi, làm rõ đồng thời cũng ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kịp thời kiến nghị, phản ánh với cấp có thẩm quyền xem xét.

### **4. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh**

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tiếp nhận 12 lượt công dân và nhận được 10 đơn thư, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, trong đó có 10 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét giải quyết, so với 6 tháng đầu năm 2022 tăng 9 đơn.

## **II. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN**

Những tháng đầu năm 2023, đại dịch Covid-19 tuy đã được khống chế, nhưng bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức, đan xen. Song cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc chỉ đạo khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực quyết tâm cao trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023. Triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực lao động, sản xuất phát triển kinh tế - xã hội. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng các chính sách an sinh xã hội của huyện vẫn tiếp tục được quan tâm triển khai kịp thời tới những hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm hỏi động viên gia đình chính sách, người lao động, hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hộ gia đình bị thiên tai, lũ cuốn; triển khai thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo theo Đề án vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ...; quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo.



Tuy nhiên cử tri và Nhân dân trong huyện lo lắng về một số vấn đề như: Tiến độ một số dự án vẫn còn chậm, chưa có giải pháp để đảm bảo vệ môi trường trong thi công làm ảnh hưởng đến các hộ gia đình gần khu thi công; nhiều tuyến giao thông bị sạt lở làm ảnh hưởng việc đi lại của người dân nhất là vào mùa mưa. Dịch bệnh gia súc, gia cầm, tranh chấp đất đai, mua bán và sử dụng ma túy... vẫn thường xuyên xảy ra; Hàng hóa, giá cả thị trường tăng cao khiến việc sản xuất, kinh doanh và đời sống của một bộ phận người dân nhất là các thôn, bản vùng cao đã khó khăn nay còn nhiều khó khăn hơn; việc lợi dụng tự do tín ngưỡng tuyên truyền đạo trái lạ vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...

### **III. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN**

Tại kỳ họp này, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri từ hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và qua nắm bắt dư luận xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xin gửi tới HĐND, UBND huyện những kiến nghị chủ yếu sau:

1. Cử tri thuộc các thôn bản vùng sâu, xa (như thôn Cánh Chua 1, Sín Chải; thôn Cú Di Sang, Tả Phìn; Trung Phàng Khồ, Pô Ca Dao, xã Trung Thu...) đề nghị UBND huyện xem xét có ý kiến với ngành viễn thông đầu tư phủ sóng Internet đến các thôn bản vùng sâu, xa vì hiện nay đang thực hiện đề án 06 và chi trả một số chế độ chính sách, dịch vụ bảo vệ môi trường rừng... cũng như giao dịch không dùng tiền mặt của người dân thông qua tài khoản cá nhân tại các Ngân hàng không thực hiện được vì chưa có sóng Internet nên một số giao dịch không thực hiện được làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

2. Cử tri xã Tủa Thàng đề nghị huyện kiến nghị với UBND tỉnh sớm đề xuất với Bộ Nội vụ, Quốc hội về quyết định xác định mốc giới giáp ranh giữa xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên với xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Vì khi thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “ Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính. Trên cơ sở đó ngày 17/11/2015 hai tỉnh đã ban hành Kế hoạch 126/KHLT-UBND 02 tỉnh Điện Biên và Sơn La về khảo sát, hiệp thương giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến đường địa giới giữa 2 tỉnh: Điện Biên- Sơn La. Sau khi 2 xã là Tủa Thàng và Cà Nàng, 02 huyện Tủa Chùa và Quỳnh Nhai, 02 tỉnh Điện Biên và Sơn La đã có cuộc làm việc theo đó có thống nhất điều chỉnh một phần diện tích đất của xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La về xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, Điện Biên. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quyết định phê duyệt điều chỉnh địa giới giữa 2 xã nên gặp không ít những khó khăn trong việc quản lý nhà nước, nhất là việc quản lý, bảo vệ rừng ( vì theo phản ánh của nhân dân thì đã xảy ra việc lợi dụng về địa giới chưa được phân định và cắm mốc, một số đối tượng đã chặt phá rừng,...).

Trên đây là Thông báo về hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong huyện gửi đến kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XXI. Trân trọng đề nghị HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn quan tâm, nghiên cứu, tiếp thu, xem xét giải quyết và thông báo cho Ban

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, nhân dân biết để giám sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BTT Ủy ban MTTQ huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQ 12 xã, thị trấn;
- Lưu: MTTQ.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**



**Vi Thu Hằng**

